



คำสั่ง โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

ที่ 51 /2565

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปี ปีงบประมาณ 2565

เพื่อให้การจัดทำรายงานประจำปี ปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) ของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้

ผู้อำนวยการและรองคณบดี	(อาจารย์พรพรม	ชัยฉัตรพรสุข)	ที่ปรึกษา
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผน งบประมาณและประกันคุณภาพ	(อาจารย์ ดร.กวรรณ	แสงตระกูล)	ประธาน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผน งบประมาณและประกันคุณภาพ	(อาจารย์ณภักษ์	พรหมแก้วงาม)	รองประธาน
รองผู้อำนวยการฝ่ายจัดการศึกษา	(อาจารย์ทัศนีย์	ศรีพิพัฒน์)	กรรมการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร	(อาจารย์กมลชนก	สภนธวัฒน์)	กรรมการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม	(อาจารย์ปริญวัฒน์	ธรรมา)	กรรมการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หลักสูตรและการสอน	(อาจารย์อรทัย	ชวนนิยมตระกูล)	กรรมการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หลักสูตรและการสอน	(อาจารย์พริ้วฝน	เทียนศรี)	กรรมการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการศึกษา	(อาจารย์ศิรดา	ทองเชื้อ)	กรรมการ
และผู้แทนศูนย์นวัตกรรม โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม			
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน	(อาจารย์นาทพงศ์	หนูสวัสดิ์)	กรรมการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิรัชกิจและกิจการพิเศษ	(อาจารย์บุญฤทธิ์	บุญมา)	กรรมการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ	(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา	พิกุลกานตเลิศ)	กรรมการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	(อาจารย์ ดร.เฉลิมลาภ	ทองอาจ)	กรรมการ
หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	(อาจารย์เกษตร	ชื่นคำ)	กรรมการ
ผู้แทนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	(อาจารย์พิสนธิ์	ศรีดุรงฤทธิ์)	กรรมการ
ผู้แทนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	(อาจารย์ไพโรจน์	โอ่งตัว)	กรรมการ
ผู้แทนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	(อาจารย์สิริภัทร	ชื่นคำ)	กรรมการ
ผู้แทนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	(อาจารย์ณิชา	ทศแสนสิน)	กรรมการ
ผู้แทนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา	(อาจารย์วชิรวิทย์	ข้างแก้ว)	กรรมการ
ผู้แทนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ	(อาจารย์รัชดาวัลย์	ปลั่งเกียรติยศ)	กรรมการ
ผู้แทนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ	(อาจารย์กชกร	เทศมยา)	กรรมการ
หัวหน้าศูนย์สังเกตการณ์โลกและอวกาศเพื่อการเรียนรู้	(อาจารย์วิทยา	อินโท)	กรรมการ
หัวหน้าหน่วยบริหารทรัพยากรมนุษย์	(นางสาวณิรัตน์	ศิลาชัยศรี)	กรรมการ
หัวหน้าหน่วยผลิตเอกสาร	(นางอมร	นพตระกูล)	กรรมการ
หัวหน้าหน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ	(นายพรชัย	นระราตรี)	กรรมการ
หัวหน้าหน่วยโภชนาการ	(นางสาวกรองแก้ว	สรนันท์)	กรรมการ

หัวหน้าหน่วยเทคโนโลยีการศึกษา	(นายพิเชษฐ์	ล่ามกิจจา)	กรรมการ
หัวหน้าหน่วยทะเบียนและประเมินผล	(นางสาวอมฤต	บรรลิ่งก์)	กรรมการ
หัวหน้าหน่วยห้องสมุด	(นางปะราลี	โมระกรานต์)	กรรมการ
หัวหน้าหน่วยกิจการนักเรียน	(นายอนพัทธ์	กิตต์นพศักดิ์)	กรรมการ
ผู้แทนฝ่ายวิรัชกิจและกิจการพิเศษ	(นางสาววันเพ็ญ	สันหนองเมือง)	กรรมการ
ผู้แทนฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ	(นายกมลภพ	เจนสุทธิเวชกุล)	กรรมการ
ผู้แทนโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ	(นายชยธร	สอนมาก)	กรรมการ
ผู้แทนศูนย์แนะแนว	(นางอุไร	สีทา)	กรรมการ
ผู้แทนศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพ	(นายวิสุทธิธรรม	แต่สุวรรณ)	กรรมการ
ผู้แทนศูนย์ส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย	(นางสาวเบญจพร	คำจันทร์)	กรรมการ
ผู้แทนศูนย์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ	(นายนิพนธ์	รักประทานพร)	กรรมการ
ผู้แทนหน่วยบริหารทั่วไป / อธิการ	(นางรำไพโร	ทองคำ)	กรรมการ
ผู้แทนหน่วยพัสดุ	(นางสาวเบญจวรรณ	จันทร์โท)	กรรมการ
ผู้แทนหน่วยประชาสัมพันธ์	(นางสาววัชรพร	อภิรมยานนท์)	กรรมการ
ผู้แทนหน่วยการเงินและบัญชี	(นางสาวอภิสร่า	จันทร์ดี)	กรรมการ
ผู้แทนหน่วยอนามัย	(นางเพียงใจ	ทองอร่าม)	กรรมการ
ผู้แทนหน่วยหลักสูตรและการสอน	(นางจันทร์รุ่ง	แช่ตั้ง)	กรรมการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผน งบประมาณและประกันคุณภาพ	(อาจารย์ ดร.พรทิพย์	ธีรภานนท์)	กรรมการและเลขานุการ
หัวหน้าหน่วยแผน งบประมาณและประกันคุณภาพ	(นางสาวมยุรี	มาสา)	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้แทนหน่วยแผน งบประมาณและประกันคุณภาพ	(นางสาวปัทมา	ชูชื่น)	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

สั่ง ณ วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2565

พรพรม ชัยฉัตรพรสุข

(อาจารย์พรพรม ชัยฉัตรพรสุข)

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

และรองคณบดีคณะครุศาสตร์